

บาท/ดอลลาร์ฯวันนี้ เปิดตลาดที่ 31.89 บาท แนวโน้มแข็งค่า คาดกรอบ 31.84 - 31.94 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.89 บาท อ่อนค่าลงเล็กน้อยจากช่วงปิดท้ายสัปดาห์ก่อนที่ระดับ 31.86 บาท คาดการณ์เคลื่อนไหววันนี้จะมีทิศทางแข็งค่าขึ้นในกรอบที่ 31.84 - 31.94 บาท/ดอลลาร์

* ดิลเลอร์ กล่าวว่า สัปดาห์นี้ปัจจัยที่ต้องจับตาคือ การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคารแห่งประเทศไทยในวันที่ 16 พ.ค.นี้ และตัวเลขการเติบโตของเศรษฐกิจยุโรปและเอเชีย โดยในวันอังคารมีรายงานจีดีพีเยอรมันไตรมาสที่หนึ่งปี 2018 คาดว่าจะขยายตัว 0.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่ความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจขยายตัวช้าลงเริ่มกลับมาเป็นประเด็นที่ต้องระวัง หลังการลงทุบชะลอตัวทั่วยุโรป , ตัวเลขค้าปลีกในฝั่งสหรัฐ (US Retail Sales) คาดว่าจะขยายตัว 0.5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนเนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นตามแผนลดภาษียังหนุนกำลังซื้อ , ตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งจีน คาดว่าผลผลิตภาคอุตสาหกรรมจะยังขยายตัว 6.7% ในเดือนเมษายน การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขยายตัว 7.6% ขณะที่การค้าปลีกจะขยายตัว 10.3% ชี้ว่าเศรษฐกิจจีนยังคงเติบโตสูงตามปกติ

* นอกจากนี้ในวันพุธมีการประชุมกนง. คาดว่าจะ “คงดอกเบี้ย” ที่ระดับ 1.5% จุดที่น่าสนใจคือเงินเพื่อทั่วไปที่กลับมาอยู่ในกรอบของรพท.ที่ 1- 4% ในเดือนล่าสุดและเงินบาทที่กลับมาอ่อนค่า อาจทำให้กนง. กล้าส่งสัญญาณสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยมากขึ้น ในวันพฤหัสบดี มีการประชุมธนาคารกลางอินโดนีเซีย คาดว่าจะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ไปที่ระดับ 4.5% เพื่อลดปัญหาความผันผวนของตลาดการเงิน รวมไปถึงต้องติดตามการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนด้วย โดยผู้แทนการค้าของฝั่งจีนจะเดินทางถึงสหรัฐในวันอังคาร เชื่อว่าจะส่งผลกระทบต่อแนวโน้มการค้าระหว่างประเทศ ขณะที่ฝั่งเอเชียต้องจับตาไปที่ตลาดมาเลเซียวันทำการแรกหลังจากที่การเลือกตั้งออกมาพลิกความคาดหมายที่อาจเกิดความผันผวน ขณะที่ความเสี่ยงหลักของเศรษฐกิจโลก ยังคงเป็นราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงเป็นตัวเร่งของเงินเฟ้อ และนโยบายการเมืองฝั่งสหรัฐที่ปรับเปลี่ยนไปมาได้ตลอด

"ค่าเงินบาท เชื่อว่าน่าจะมีแนวโน้มแข็งค่ากลับมาบ้างในสัปดาห์นี้ หลังจากเงินดอลลาร์เริ่มพักฐาน มองว่าตลาดจะเปิดรับความเสี่ยงมากขึ้น (Risk on) เพราะตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐยังคงชี้ว่าการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นเร็ว นอกจากนี้ยังต้องติดตามการประชุมกนง. แม้เราจะเชื่อว่าการขึ้นดอกเบี้ยในไทยจะเกิดขึ้นเร็วที่สุดในปีหน้า แต่มุมมองเชิงบวกกับการขึ้นดอกเบี้ย หรือผลโหวตที่สนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ย อาจทำให้เงินบาทมีทิศทางแข็งค่าขึ้นได้เช่นกัน โดยกรอบวันนี้คาดว่าที่ 31.84- 31.94 บาท/ดอลลาร์ และในสัปดาห์นี้คาดกรอบ 31.60- 32.10 บาท/ดอลลาร์" ดิลเลอร์ระบุ

- * ดัชนีดอลลาร์ วันนี้อยู่ที่ 92.43 จากวันศุกร์ท้ายสัปดาห์ก่อนที่ 92.73
- * วันศุกร์ที่ผ่านมา นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 2,013.24 ล้านบาท
- * วันศุกร์ที่ผ่านมา นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 574.43 ล้านบาท
- * รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ศูนย์ที่ผ่านมามีเท่ากับ 31.941 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้